

Lợi Ích Của Công Viên Không Có Khói Thuốc



Hỗ trợ việc tạo ra không gian không khói thuốc lá để giữ cho công viên trở thành không gian vui chơi, thân thiện với gia đình, sạch sẽ và an toàn cho trẻ em.



Tạo môi trường lành mạnh để mọi người cùng vui chơi.

Bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em, người mắc bệnh hen suyễn, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai khỏi bị khói thuốc lá độc hại.

Giảm khả năng trẻ em và thú nuôi cho đầu điều thuốc lá vào miệng.



Bảo vệ hành tinh của chúng ta an toàn không có rác thải và ô nhiễm do thuốc lá và thuốc lá điện tử gây ra.

Giảm nguy cơ hóa chất độc hại xâm nhập vào nước uống, hồ và suối.

Giảm nguy cơ hỏa hoạn do đầu điều thuốc lá của người ta ném xuống đất.

LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ: SỰ THẬT VỀ KHÓI THUỐC LÁ DO NGƯỜI KHÁC HÚT

Khói thuốc lá do người khác hút đến từ thuốc lá, một số sản phẩm có nguồn gốc thực vật (như cần sa), thuốc lá điện tử, xì gà, ống thuốc lá và hookahs.¹

Có hơn 7.000 hóa chất trong khói thuốc lá do người khác hút.¹

Những người không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc lá do người khác hút hít phải nhiều loại hóa chất tương tự, trong đó có 50 loại được biết là gây ung thư.²

Việc hít phải bất kỳ lượng khói thuốc lá nào cũng không tốt cho sức khỏe.^{1,4}

Khí phun ra từ khói thuốc lá điện tử có chứa các hóa chất độc hại có thể gây ung thư và làm tổn thương phổi.⁴

Tiếp xúc với khói thuốc lá do người khác hút rất có hại đối với những nhóm người có nguy cơ cao như trẻ em, người mắc bệnh hen suyễn, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai.^{2,3}

1. <https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-fact-sheet>

2. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/why-is-smoking-an-issue-for-non-smokers>

3. [https://no-smoke.org/electronic-smoking-devices-secondhand-aerosol/#:~:text=Electronic%20smoking%20devices%20\(ESDs\)%20do,are%20known%20to%20cause%20cancer.](https://no-smoke.org/electronic-smoking-devices-secondhand-aerosol/#:~:text=Electronic%20smoking%20devices%20(ESDs)%20do,are%20known%20to%20cause%20cancer.)

4. <https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/e-cigarettes-vaping/what-do-we-know-about-e-cigarettes.html>

Hãy Cùng Nhau Tạo Ra Những Công Viên Không Có Khói Thuốc Lá



Những Lợi Ích Cho Sức Khỏe Và Sự An Toàn:

- Bảo vệ người dân, thú nuôi, nhân viên và khách đến công viên khỏi tiếp xúc với chất độc hại của khói thuốc do người khác hút.
- Tạo một môi trường an toàn, sạch sẽ và lành mạnh cho người dân và thanh thiếu niên vui chơi hoạt động ngoài trời. ¹



Những lợi Ích Kinh Tế và Môi Trường:

- Giảm chi phí cho thành phố; chi phí tính cho việc thu gom rác thuốc lá ước tính từ 3 đến 16 triệu đô la. ¹
- Đầu điều thuốc lá không bị mất đi. Chúng sẽ còn ở trong công viên cho đến khi được hút bỏ. ¹



Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc: TUPP@OCHCA.com

Hãy Cùng Nhau Tạo Ra Những Công Viên Không Có Khói Thuốc Lá

Điều này mang lại lợi ích gì cho quý vị và cộng đồng của quý vị?



Đầu điều thuốc lá không bị mất đi. Chúng sẽ còn ở trong công viên cho đến khi được đốt bỏ.

Công viên không có khói thuốc giảm chi phí cho thành phố; chi phí tính cho việc thu gom rác thuốc lá ước tính từ 3 đến 16 triệu đô la.



Các công viên không có khói thuốc tạo một môi trường an toàn, sạch sẽ và lành mạnh cho người dân và thanh thiếu niên vui chơi hoạt động ngoài trời.

Công viên không có khói thuốc bảo vệ người dân, thú nuôi, nhân viên và khách đến công viên khỏi tiếp xúc với chất độc hại của khói thuốc do người khác hút.



Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc :
TUPP@ochca.com